

สวัสดีค่ะ ครูชื่อ ครูธิติวรรณ ศรีวราพันธ์ ชื่อเล่น ครูเอ๋ค่ะ ก่อนหน้านี้ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม. 6 แต่เมื่อไม่นานมานี้ ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครูได้รับมอบหมายให้มา



สอนระดับชั้น ม. 4 แต่ตั้งแต่เปิดเทอม ครูยังไม่มีโอกาสได้สอนนักเรียน ม. 4 เลยค่ะ ครูหายไปจากโรงเรียนสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 7 กันยายน 2559 เคยสงสัยมากว่าครูหายไปไหน บางคนก็คิดว่าครูย้าย บางคนคิดว่าถูกให้ออกจากราชการ (อันนี้ก็คิดไกลไปนิดนึงนะค่ะ) วันนี้ครูจะมาเฉลยค่ะ ว่าครูไปไหนมา ช่วงที่สามเดือนที่ผ่านมา ครูไปร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ อ่านไม่ผิดหรอกค่ะ ครูไปสอนภาษาไทยมา หลายคนอาจสงสัย ก็ครูสอน

ภาษาอังกฤษนี่นา ครูไปสอนภาษาไทยได้อย่างไร นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ครูอยากจะพูดถึง แต่ข้ามประเด็นนี้ไปก่อนนะค่ะ เพราะว่าวันนี้ ครูอยากจะมาบอกเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ก่อน ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ถ้านักเรียนสนใจ ก็อยากเชิญชวนให้ติดตามอ่านไปเรื่อย ๆ ค่ะเพราะจุดประสงค์ของการเขียน

ตอนที่ 1 เปิดใจ และ เชื่อว่าทำได้

ปัจจุบันนี้โรงเรียนของเรามีไลน์กลุ่ม ไว้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครูทั้งโรงเรียนรับทราบ และ เพื่อการประสานงานภายในองค์กร ซึ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็มีไลน์กลุ่มไว้ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ เช่นกัน ในเดือนมกราคม 2559 ครูพิมพ์เพรา เดชดำรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตามปกติ รวมถึง โครงการครูอาสาสมัคร ๆ นี้ด้วย หากนาที่นั้น ไม่ได้เป็นปกติเช่นทุกวัน เพราะเมื่อครูได้อ่านไลน์ หัวใจก็พองโต ด้วยความตื่นเต้น แววดตาเป็นประกาย และได้อ่านทบทวนรายละเอียดอยู่หลายครั้ง ซึ่งใน



จดหมายที่ครูพิมพ์เพรา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งมาให้ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ “โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครู ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในการนี้ได้มีหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ถึงโรงเรียนในสังกัดให้ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สนใจ

และมีความพร้อมในเบื้องต้นสมัครเข้าโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา และ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ และให้ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ “ ประกาศนี้มี 4 หน้า โดยระบุรายละเอียดโครงการรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ครูอ่านไปก็คิดไตร่ตรอง ครุ่นคิดกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การสอนภาษาไทย คิดตั้งแต่แวบแรกก็เห็นว่าครูสอน ภาษาอังกฤษจะสมัครได้ไหมนะ อีกข้อความระบุว่า ต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีความสามารถพิเศษ ด้านการจัดการแสดง หรือ นาฏศิลป์ หรือ ดนตรี จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ แม้หัวใจจะพอง บอกตัวเองเข้าไปซ้ำมาว่าทำได้ แต่ก็หวั่นใจว่าคุณสมบัติการสอนที่ไม่ ตรงตามที่ต้องการจะสมัครได้มั้ยนะ รำไม่เป็นจะได้มั้ยนะ เกิดข้อแม้ภายในใจ และ คิดกังวล แต่ แล้วข้อแม้ และ ข้อกังขาเหล่านั้น หาได้เป็นกำแพงปิดกั้นความคิด ความฝัน และความเชื่อของครู ไม่ คำว่า “เราทำได้” ยังคงกึกก้อง วนเวียนอยู่ในความคิด ขณะนั้น และทะลุกำแพงความกลัวใน ที่สุด เมื่อตั้งสติได้ ก็ตัดสินใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากครูพี่มเพร่า และได้คำตอบว่า “ลอง สมัครดู ครูสนับสนุน” คำนี้ เป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูหัวใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทำตาม ความฝันต่อไป...

